

วอนสัตวแพทยสภาผ่อนปรน4มหา'ลัย

เปิดทางบัณฑิตสอบรับตัวหมอสัตว์

รศ.นพ.กัจจกร ตติยภวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้หารือกับสัตวแพทยสภากรณีปัญหามหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทย์ โดยที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา อาจทำให้นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรดังกล่าว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ได้ ซึ่งขณะนี้มมีมหาวิทยาลัย 4 แห่งที่มีปัญหา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย มทร.ตะวันออก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยกำลังจะมีนักศึกษาจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 นี้ ซึ่งการหารือในเบื้องต้น ตนได้ขอให้สัตวแพทยสภา ผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางอย่าง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบมีโอกาสขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ไม่ใช่ปิดประตูทุกทาง โดยอาจจะเพิ่มข้อแม้หรือเงื่อนไขเข้าไป อาทิ ให้นักศึกษาไปฝึกงานเพิ่มเติมในสถาบัน หรือในรายวิชาที่สภาวิชาชีพกำหนด เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะตามที่สภาวิชาชีพ

ต้องการ และให้นักศึกษามาสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ส่วนกรณีของการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้น ขอให้ทางสภาวิชาชีพกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถไปกำหนดแผนการพัฒนาได้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกำหนด

“เท่าที่ดูทางสัตวแพทยสภาก็มีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แต่ก็คงต้องให้ทางสัตวแพทยสภา ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคณะบดี คณะสัตวแพทย์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย เพื่อจะได้รับรู้ถึงปัญหา ร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการนัดหารือร่วมกันในวันที่ 23 พ.ค.นี้ ซึ่งผมเชื่อว่าจะได้ข้อสรุปในทิศทางที่ดี และไม่ให้นักศึกษาได้รับผลกระทบ” รศ.นพ.กัจจกร กล่าว

นสพ.ธีระวุฒิ จันทร์ทิพย์ คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กล่าวว่า ตนหวังว่าการพูดคุยกับสัตวแพทยสภาจะมีแนวทางในการแก้ปัญหา ร่วมกัน โดยกลุ่มคณะบดีสัตวแพทย์ ทั้ง 4 แห่ง จะเสนอใน 4 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 1. ขอให้สัตวแพทยสภา

ผ่อนปรนให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2551-2554 ซึ่งกำลังจะมีนักศึกษา รุ่นแรกจบการศึกษาในปี 2556 สามารถสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ และหากสัตวแพทยสภาไม่มั่นใจในมาตรฐานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยก็ยินดีปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือสัตวแพทยสภาจะดำเนินการเอง มหาวิทยาลัยก็ยอม 2. ขอให้สัตวแพทยสภาปฏิบัติตามกฎหมาย เปิดโอกาสให้คณะบดีคณะสัตวแพทย์ ทั้ง 4 แห่งได้เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในสัตวแพทยสภาด้วย 3. ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการรับรองสถาบันบางข้อ อาทิ จำนวนอาจารย์ เพราะบางที่แม้จำนวนอาจารย์จะไม่ครบตามที่สัตวแพทยสภากำหนด แต่มหาวิทยาลัยก็มีอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอยู่เบื้องหลัง และ 4. ขณะนี้สัตวแพทยสภา ได้กำหนดให้นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปี 2553 เมื่อศึกษาจบต้องสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย แต่ไม่ยอมให้ทั้ง 4 สถาบันสอบโดยอ้างว่าทั้ง 4 แห่งไม่ได้รับการรับรองสถาบัน จึงขอให้ได้สอบเช่นเดียวกัน.